

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแกว่งตัวในกรอบแคบ, ขาดปัจจัยชัดเจนขึ้นน้ำตลาด

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแกว่งตัวในกรอบแคบ หลังขาดปัจจัยที่ชัดเจนเข้ามา
ผลักดันทิศทางตลาด

*ยุโรปพยายามปรับขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากอ่อนค่าลงเล็กน้อย จากการขาดความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องพันธบัตรร่วมกัน ขณะที่
ฟรังก์สวิสเผชิญกับแรงกดดันจากคาดการณ์ว่า จะมีการดำเนินการในเร็วๆ นี้
เพื่อสกัดการแข็งค่าของฟรังก์

*มีกระแสคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสวิส ซึ่งกำลังเจรจากับรัฐบาลสวิส อาจ
กำหนดระดับต่ำสุดสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนยูโร-ฟรังก์สวิส ในอนาคตอันใกล้
แต่ก็ยังมีแนวโน้มอ่อนอยู่มาก

*ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยของสหรัฐฯ การจัดการกับปัญหาหนี้ของยูโรโซน
และการที่สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ ลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ลงจาก
ระดับ AAA ทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาในตลาดการเงินทั่วโลก ทำให้นักลงทุนเข้า
ซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงฟรังก์สวิส

*ขณะที่ข้อเสนอของผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมนีเมื่อวานนี้ ที่จะยับยั้งวิกฤตหนี้
ยุโรป ไม่สามารถหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยูโรโซนได้

*ประธานาธิบดีนิโคลาส ซาร์โคซี ของฝรั่งเศส และนางแองเจลา เมอร์เคิล
นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เผยแผนการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับยูโรโซน รวมถึง
การจำกัดยอดขาดดุลและการประชุมสุดยอดปีละสองครั้ง แต่ระบุว่า การออก
พันธบัตรยูโรร่วมกันนั้น เป็นเพียงทางเลือกในระยะยาว

*นักวิเคราะห์ มองว่า ความล้มเหลวของข้อเสนอในการแก้ปัญหาในฝรั่งเศส,
และการขาดทรัพยากรที่เพียงพอ ของกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป
(EFSF) ในการซื้อตราสารหนี้ หรือแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ได้
สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร
ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.845 บาท

*09.15 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.87/89 จาก 29.85/89 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.86/88 จาก 29.82/91 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.66/67 จาก 76.75 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4376/78 จาก 1.4408 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้ก็ยังทรงๆจากเมื่อวานนี้ คงจะแกว่งตัวแคบๆ ในกรอบ 29.80/95
ไปก่อน ก็คงรอดูปัจจัยข้างนอกเป็นหลัก" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทในวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 29.80-29.95 โดย
ตลาดยังไม่ได้มีปัจจัยชี้ทิศทางที่ชัดเจนของสกุลเงินต่างๆ ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อ
เงินบาทในช่วงนี้ ยังมาจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก